



เครือข่ายสลัม 4 ภาค

สามัคคีคนสลัม รวมพลังคนจน

เครือข่ายสลัม 4 ภาค

463/1 รามคำแหง39 แยก 17 เขตวังทองหลาง กทม. 10310 โทร. 02-7186472-3

วันที่ 5 ตุลาคม 2558

เรื่อง สถานการณ์ปัญหาที่อยู่อาศัยคนจนในประเทศไทย

เรียน นายบัน คี-มูน (Ban Ki-moon) เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ

ตามที่องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม ของทุกปี เป็นวันที่อยู่อาศัยโลก เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงของปัญหาการไร้ที่อยู่อาศัย การมีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง หรืออยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสม รวมถึงปัญหาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนยากจนในทุกภูมิภาคของโลก

สาเหตุของสภาพปัญหาการไร้ที่อยู่อาศัยดังกล่าว เกิดจากแนวคิดและรูปธรรมการพัฒนาทุนนิยมแบบสุดขั้ว การพัฒนาเมืองที่ตอบสนองต่อการลงทุนของภาคธุรกิจ การเป็นเมืองที่ทันสมัย ซึ่งการพัฒนาต่างๆ เหล่านี้สร้างความมั่งคั่งให้กับคนกลุ่มหนึ่ง พร้อมกับการเบียดขับคนจนออกไปจากพื้นที่ คนยากจนและผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้ ต้องถูกแย่งชิงที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัย โดยปราศจากความรับผิดชอบใดๆ

องค์การสหประชาชาติตระหนักถึงปัญหา และผลกระทบดังกล่าว จึงกำหนดให้มียุทธศาสตร์โลก เพื่อให้สาธารณชน และรัฐบาลนานาชาติให้ความสำคัญ และมีมาตรการในการแก้ปัญหา และเป็นวันที่คนจนในหลายๆ ประเทศ จัดรณรงค์เพื่อสะท้อนปัญหา และนำเสนอมาตรการต่อรัฐบาลในการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม

ในประเทศไทย จากการทำงานของเครือข่ายสลัม 4 ภาค เราพบว่า มีชุมชนที่อยู่ในสถานการณ์ไร้ที่อยู่อาศัยจำนวน 86 ชุมชน 8,100 ครอบครัว 34,000 คน อันเนื่องมาจากโครงการ การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งรถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง การขยายทางคู่ ที่มีแผนการก่อสร้างในทุกภาคของประเทศไทย เป็นการเอื้ออำนวยต่อการลงทุนทั้งทุนในประเทศ และทุนข้ามชาติ โครงการการจัดการน้ำในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เริ่มใน 9 คลองหลัก และในพื้นที่เอกชนที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณโครงการพัฒนาของรัฐ ที่เป็นพื้นที่เปิดเหมาะแก่การลงทุน เช่น การสร้างคอนโดมิเนียม เป็นต้น โครงการพัฒนาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อชุมชนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมทางรถไฟ ริมคลอง และในพื้นที่เอกชน ต้องถูกไล่ออกจากที่อยู่อาศัยชุมชน ถูกแย่งชิงที่ดินไปให้การพัฒนาที่ไม่รับผิดชอบต่อคนจน และอาจต้องกลายเป็นคนไร้ที่อยู่อาศัยในอนาคต



เครือข่ายสลัม 4 ภาค

สมาคมศิษย์คนสลัม รวมพลังคนจน

463/1 รามคำแหง39 แยก 17 เขตวังทองหลาง กทม. 10310 โทร. 02-7186472-3

ทั้งนี้ยังไม่รวมถึงชุมชนในชนบทที่ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน จากแผนพัฒนาของรัฐ เช่น แผนแม่บท ป่าไม้ - ที่ดิน การให้สัมปทานขุดเจาะทำเหมืองแร่ การสร้างโรงไฟฟ้าที่กำลังทำให้คนในชนบทต้องสูญเสีย ที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัย เป็นจำนวนมาก

สถานการณ์ปัญหาดังกล่าว เป็นผลมาจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐ ทำให้คนจนต้องประสบ กับสภาวะการไร้ที่อยู่อาศัย ครอบครัว และชุมชนต้องล่มสลาย ไม่มีกลไก มาตรการ หรือนโยบายของรัฐบาล ที่ชัดเจนในการแก้ปัญหา และขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดทิศทางการพัฒนาใน ระดับประเทศ และในท้องถิ่นของตนเอง

เนื่องในโอกาสวาระวันที่อยู่อาศัยโลกประจำปี 2558 นี้ เครือข่ายสลัม 4 ภาค ในฐานะที่เป็น ขบวนการของชาวสลัม และคนไร้บ้านในประเทศไทย ขอเรียกร้องให้องค์การสหประชาชาติ ให้ความสำคัญมากกว่านี้ในการกระตุ้นเตือนให้รัฐบาลไทย และรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ดำเนินการพัฒนา ที่เคารพต่อ สิทธิมนุษยชน และสิทธิที่จะมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนทุกคน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ด้วยความเชื่อมั่นพลังประชาชน

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558